

TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY

1 BẢO ĐỘNG KHI XÂY CHÁY BẢO ĐỘNG GẤP	2 CÚP CẦU ĐẠO ĐIỆN NƠI XÂY CHÁY	3 DÙNG BÌNH CHỮA CHÁY CÁT VÀ NƯỚC ĐỂ DẬP TẮT	4 ĐIỆN THOẠI SỐ 114 ĐỘI CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP
--	---	---	--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

114 NỘI QUI

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tinh mạng và tài sản nhân dân, bảo vệ sức khỏe và bất tử chúng. Nay qui định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:

MỤC 1: Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của mỗi công dân.

MỤC 2: Mọi công dân phải tích cực đề phòng cháy nổ để hạn chế xảy ra, phòng khi chuẩn bị sẵn sàng để lực lượng chuyên môn để lực cứu chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

MỤC 3: Phải thận trọng trong việc sử dụng lửa, các nguồn nhiệt, lửa trại và các chất dễ cháy, nổ, độc hại, phóng xạ. Phải để bảo tồn các qui định về phòng cháy chữa cháy.

MỤC 4: Cắm cầu nước, sử dụng điện kỹ thuật, sau giờ làm việc phải kiểm tra lại các thiết bị kỹ thuật điện. Chú ý đèn điện, quạt, lắp đặt cầu chì kỹ thuật. Không để hàng hóa, vật tư áp sát vào bảng điện, dây điện, phải tuân thủ nghiêm ngặt qui định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện.

MỤC 5: Phải lo, hàng hóa phải xếp gọn gàng, kê kê bảo đảm không cản trở việc phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo và chữa cháy và cứu chữa khi cần thiết, không dùng thuốc nổ hoặc pháo sáng và các dụng cụ dễ cháy bằng sắt, thép.

MỤC 6: Khi giao nhận hàng, xe hàng được sử dụng trong kho, nơi chứa thuốc chất dễ cháy và khi tiếp nhận hàng hóa của cá nhân.

MỤC 7: Tràn các bể ở tại nhất là ở các bể chứa nước không để các trường hợp nguy hiểm.

MỤC 8: Đơn vị hoặc cá nhân có nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm các điều qui định trên đây sẽ bị khiển trách, cảnh cáo nhà mà bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc xử lý pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Ngày 10 tháng 05 năm 2010.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn và cứu hộ Công an huyện Thuận Hải

Command line

Related Products

Currently there are no news items.